



## แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(กรณีกันเงินหรือขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน  
หรือกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

[www.banphaicity.go.th](http://www.banphaicity.go.th)



เทศบาลเมือง  
บ้านไผ่



BANPHAI  
MUNICIPALITY

แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีกันเงินหรือขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน  
หรือกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันหรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว  
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่



ฉบับที่ ๓๗๔ / ๒๕๖๗

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีกันเงินหรือขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันหรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว  
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

\*\*\*\*\*

ตามที่สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการในอีกปีงบประมาณหนึ่งหรือปีงบประมาณถัดไป เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานในปีที่มีการดำเนินจริงและสอดคล้องกับปีงบประมาณจริงที่จะดำเนินการ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีกันเงินหรือขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันหรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ) เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [www.banphaicity.go.th](http://www.banphaicity.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

## คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (การกักเงินหรือขอขยายเวลาการเบิกจ่ายหรือกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันหรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

แผนการดำเนินงาน ฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามที่สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๙ โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา เพื่อให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามอำนาจหน้าที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น และเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดและประกาศใช้

เทศบาลเมืองบ้านไผ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (การกักเงินหรือขอขยายเวลาการเบิกจ่ายหรือกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันหรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ) จะสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือในการประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สำเร็จได้ด้วยดี

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

## สารบัญ

เรื่อง	ก หน้าที่
<b>ส่วนที่ ๑</b> <b>บทนำ</b> ๑.๑ บทนำ ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ หลักการและเหตุผล	๑-๖ ๑ ๒ ๒ ๕ ๕ ๖
<b>ส่วนที่ ๒</b> <b>บัญชีโครงการพัฒนา</b> ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณหรือแบบ ผด.๐๑ การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณหรือแบบ ผด.๐๒ การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขภาค สาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.๓ บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๔ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือแบบ ผด.๐๒/๑ การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา (๑) แผนงานการศึกษา ๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (๑) แผนงานการศึกษา ๒.๕ บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือแบบ ผด.๐๒/๑ การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๗-๑๐ ๗ ๗ ๘-๑๕ ๗ ๘-๑๕ ๑๖ ๑๗-๒๒ ๑๗ ๑๘-๒๑ ๒๒ ๒๓-๒๕ ๒๖-๕๔

## สารบัญ

เรื่อง

ข  
หน้าที่

<p>๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p style="padding-left: 20px;">(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p style="padding-left: 20px;">(๒) แผนงานสาธารณสุข</p> <p style="padding-left: 20px;">(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>๒. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร</p> <p style="padding-left: 20px;">(๑) แผนงานการพาณิชย์</p> <p>๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p style="padding-left: 20px;">(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>๔. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</p> <p style="padding-left: 20px;">(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</p> <p style="padding-left: 20px;">(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p style="padding-left: 20px;">(๒) แผนงานสาธารณสุข</p> <p style="padding-left: 20px;">(๓) แผนงานเคหะและชุมชน</p> <p style="padding-left: 20px;">(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>๒.๗ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณหรือแบบ ผด.๐๑ การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน กรณีที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p style="padding-left: 40px;">๑. ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๒.๘ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณหรือแบบ ผด.๐๒ การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน กรณีที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p style="padding-left: 40px;">๑. ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p style="padding-left: 80px;">๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุข ปลอดภัย การ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน</p> <p style="padding-left: 40px;">(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>๒.๙ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณหรือแบบ ผด.๐๑ การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน กรณีที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p style="padding-left: 40px;">๑. ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๒.๑๐ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณหรือแบบ ผด.๐๒ การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน กรณีที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>๒๖-๒๙</p> <p>๓๐</p> <p>๓๑-๓๒</p> <p>๓๓</p> <p>๓๔</p> <p>๓๕-๓๗</p> <p>๓๘-๔๘</p> <p>๔๙-๕๐</p> <p>๕๑-๕๒</p> <p>๕๓-๕๔</p> <p>๕๕</p> <p>๕๕</p> <p>๕๖</p> <p>๕๖</p> <p>๕๖</p> <p>๕๗</p> <p>๕๗</p> <p>๕๘-๕๙</p>
---	---

## สารบัญ

เรื่อง

ค  
หน้าที่

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๘-๕๙
๒.๑๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณหรือแบบ ผด.๐๑	๖๐
การกันเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือในปี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๖๐
๒.๑๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณหรือแบบ ผด.๐๒	๖๑-๖๒
การกันเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือในปี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๑-๖๒
๒.๑๓ บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา	๖๓
ท้องถิ่น	
การกันเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือในปี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	
๒.๑๔ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๖๔
หรือแบบ ผด.๐๒/๑	
การกันเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือในปี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
แผนงานเคหะและชุมชน	๖๔

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมสาธารณะในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

#### ความหมายสำคัญ

๑. “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

๒. “แผนการดำเนินงาน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. “แผนการดำเนินงาน” ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานประจำปีแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมและแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๔. “การจัดทำแผนการดำเนินงาน” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี

ในทางปฏิบัติเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

๕. “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ



๖. “แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปี” หรือ “แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ” เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์วัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์วัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

๗. “การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี” “การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม” “หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นหน้าที่ของสำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการ พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์วัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. “การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี” “การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม” “หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน” ให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

## ๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๒.๑ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ หรือครุภัณฑ์วัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๒ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในรูปของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

๒.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๒.๔ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้

## ๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

### ๓.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์วัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

๓.๑.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓.๑.๓ นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายแล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๓.๑.๔ การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

### ๓.๒ การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

๓.๒.๑ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๒ แนวทางดำเนินการตาม ๕.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้รวมถึงการกำหนดวันต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ ๓๐ วัน และไม่ควรถูกกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ ๓๐ วัน (เว้นแต่กรณีมีเหตุหรือสาเหตุที่จำเป็นจริง ๆ)

๓.๒.๓ กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาดำเนินการ และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นการดำเนินการตาม ๕.๑ ก็ตาม ไม่ควรขยายเวลาเกิน ๓๐ วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓.๒.๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### ๓.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์วัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๓.๓.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓.๒ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

๓.๓.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๓.๓.๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

#### ๓.๔ การแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๓.๔.๑ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้ว หากห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม-มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นต้น

๓.๔.๒ การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๓.๔.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงาน ดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๓.๔.๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

#### ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๔.๑ สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงานโครงการพัฒนากิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ วัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๔.๒ สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๔.๓ ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔.๔ ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงาน บูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๔.๕ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๔.๖ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### ๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบและดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## หลักการและเหตุผล

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๕๐ และ ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใน อันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๓	๑๐๐.๐๐	๘,๐๙๘,๗๐๐	๑๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม			๑๓	๑๐๐	๘,๐๙๘,๗๐๐	๑๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๑๓	๑๐๐	๘,๐๙๘,๗๐๐	๑๐๐	

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสาธารณะ ขอยวัฒนา (ชุมชนโนนสวรรค์)	เพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสาธารณะ ขอยวัฒนา (ชุมชนโนนสวรรค์) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตรและ ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.รวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า ๔๒๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	๒๙๐,๐๐๐	ชุมชน โนนสวรรค์	กองช่าง													กักยาน ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสาธารณะ ถนนแยกขอยเชื่อมเจริญสุข ๕ (ชุมชนโนนสว่าง)	เพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสาธารณะ ถนนแยกขอยเชื่อมเจริญสุข ๕ (ชุมชนโนนสว่าง) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ผิวจราจร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	๕๓๙,๐๐๐	ชุมชน โนนสว่าง	กองช่าง													กักยาน ๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยข้างแฉีกตาซอย (ชุมชนบ้านไผ่เก่าพัฒนา)	เพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยข้างแฉีกตาซอย (ชุมชนบ้านไผ่เก่าพัฒนา) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	๖๘๕,๐๐๐	ชุมชน บ้านไผ่เก่า พัฒนา	กองช่าง												กันยายน ๒๕๖๘





๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยไม้ทอง (ชุมชนหนองลุมพุก)	เพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยไม้ทอง (ชุมชนหนองลุมพุก) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	๑,๖๑๘,๐๐๐	ชุมชน หนองลุมพุก	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย ๘ (ชุมชนหนองลุมพุก)	เพื่อทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาว ๙๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	๓๑๓,๐๐๐	ชุมชน หนองลุมพุก	กองช่าง	←												กันยายน ๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผศ.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อนนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนสงฆ์บัวลีแวง (ชุมชนศรีบุญเรือง)	เพื่อทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสงฆ์บัวลีแวง (ชุมชนศรีบุญเรือง) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวิค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว ๒๘๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	๙๑๕,๐๐๐	ชุมชน ศรีบุญเรือง	กองช่าง													←-----→	กันยายน ๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสมประสงค์ ๖ (ชุมชนสมประสงค์พัฒนา)	เพื่อทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสมประสงค์ ๖ (ชุมชนสมประสงค์พัฒนา) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวิค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	๑,๒๘๐,๐๐๐	ชุมชน สมประสงค์ พัฒนา	กองช่าง													←-----→	กันยายน ๒๕๖๘



๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนเจนจบทิศ ซอย ๘ (ช่วงที่ ๒) ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับผิวจราจร ทับผิวจราจรเดิม(Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐เมตร ยาว ๙๙.๐๐เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๙๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร	เพื่อทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนเจนจบทิศ ซอย ๘ (ช่วงที่ ๒) ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๙๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	๒๙๙,๐๐๐	ชุมชน อยู่เย็น เป็นสุข	กองช่าง												กัณยายน ๒๕๖๘



๒.๓ บัญชีสรุปรายงานครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปรายงานครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	๑.๑ สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑๖.๖๗	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๘.๒๐	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล
รวม		๑ แผนงาน	๑	๑๖.๖๗	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๘.๒๐	
ครุภัณฑ์กีฬา	๑.๑ สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๔	๖๖.๖๗	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๖	กองการศึกษา
รวม		๑ แผนงาน	๔	๖๖.๖๗	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๖	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	๑.๑ สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ	แผนงานการศึกษา	๑	๑๖.๖๗	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑.๗๕	กองการศึกษา
รวม		๑ แผนงาน	๑	๑๖.๖๗	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑.๗๕	
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น			๖	๑๐๐.๐๐	๑,๓๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	







๒.๔ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

๒.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๒	กีฬา	เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ชุมชนบ้านแก้ง จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง ๒. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า ๓. อุปกรณ์ดึงไหล่ ๔. อุปกรณ์ลู่วิ่งอเนกประสงค์ ๕. อุปกรณ์บริหารแขน ไหล่และหน้าท้อง ๖. อุปกรณ์บริหารสะโพก ๗. อุปกรณ์แกว่งตัว ๘. อุปกรณ์จักรยานก้าวเดิน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่	๒๗๕,๐๐๐	ชุมชน บ้านแก้ง	กอง การศึกษา				←	→								มีนาคม ๒๕๖๘

๒.๔ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผต.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

๒.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ก.ย.
๓	กีฬา	เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ด้านข้างศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง ๒. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า ๓. อุปกรณ์ดึงไหล่ ๔. อุปกรณ์ลู่วิ่งอเนกประสงค์ ๕. อุปกรณ์บริหารแขน ไหล่และหน้าท้อง ๖. อุปกรณ์บริหารสะโพก ๗. อุปกรณ์แกว่งตัว ๘. อุปกรณ์จักรยานก้าวเดิน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่	๒๗๕,๐๐๐	ด้านข้าง ศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาล เมืองบ้านไผ่	กอง การศึกษา												มีนาคม ๒๕๖๘



๒.๔ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	-เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๔,๐๐๐ บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองการศึกษา	๒๔,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กอง การศึกษา														มีนาคม ๒๕๖๘
		รวม ๑ รายการ	๒๔,๐๐๐																

๒.๕ บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑.๑ สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๑๙.๓๕	๑๒๔,๓๐๐.๐๐	๓.๘๖	สำนักปลัดเทศบาล/ กองคลัง / กองการเจ้าหน้าที่/ กองยุทธศาสตร์ฯ
		แผนงานสาธารณสุข	๑	๓.๒๓	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๔๗	กองสาธารณสุข
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๓.๒๓	๒๖๔,๒๐๐.๐๐	๘.๒๐	กองช่าง
รวม		๔ แผนงาน	๘	๒๕.๘๑	๑๒๔,๓๐๐.๐๐	๓.๘๖	

๒.๕ บัญชีสรุปรายงานครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปรายงานครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ครุภัณฑ์การเกษตร	๑.๑ สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ	แผนงานพาณิชย์	๑	๓.๒๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๖๒	กองสาธารณสุขฯ
รวม		๑ แผนงาน	๑	๓.๒๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๖๒	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑.๑ สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๓.๒๓	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๔๗	กองยุทธศาสตร์ฯ
รวม		๑ แผนงาน	๑	๓.๒๓	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๔๗	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑.๑ สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๑๒.๙๐	๒,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๙.๑๗	สำนักปลัดเทศบาล/ กองยุทธศาสตร์ฯ
รวม		๑ แผนงาน	๔	๑๒.๙๐	๒,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๙.๑๗	

๒.๕ บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	๑.๑ สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑	๓๕.๔๘	๕๒๙,๙๐๐.๐๐	๑๖.๔๔	สำนักปลัดเทศบาล/ กองคลัง / กองการเจ้าหน้าที่/ กองยุทธศาสตร์ฯ
		แผนงานสาธารณสุข	๒	๖.๔๕	๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๙๙	กองสาธารณสุขฯ
		แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๖.๔๕	๑๘๔,๗๐๐.๐๐	๕.๗๓	กองช่าง
		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๒	๖.๔๕	๘๘,๐๐๐.๐๐	๒.๗๓	กองช่าง
รวม		๔ แผนงาน	๑๗	๕๔.๘๔	๘๓๔,๖๐๐.๐๐	๒๕.๘๙	
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น			๓๑	๑๐๐.๐๐	๓,๒๒๓,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	



๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	สำนักงาน	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕x๑๒๐x๗๕ ซม. จำนวน ๕๐ ตัว ๗ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น สำหรับให้บริการประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่	๕๐,๐๐๐	ห้อง ประชุม ของเทศบาล	สำนัก ปลัดเทศบาล	←	→											พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๒	สำนักงาน	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด ๖๐x๑๖๐x๖๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว ราคา ๘,๕๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด	๘,๕๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กองคลัง	↔												ตุลาคม ๒๕๖๗
๓	สำนักงาน	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัวๆละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด	๑๘,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กองคลัง	↔												ตุลาคม ๒๕๖๗

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.
๔	สำนักงาน	-เพื่อดำเนินการจัดซื้อตู้เซฟ จำนวน ๑ หลัง ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ ๑) ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ ๒) มีระบบสแกนนิ้วมือและรหัสดิจิทัล ๓) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๘ ซม. Xความยาว/ลึก ไม่น้อยกว่า ๔๗ ซม.Xความสูงไม่น้อยกว่า ๖๕ ซม. ๔) น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๘๖ กิโลกรัม ๕) โครงสร้างทำด้วยเหล็กคุณภาพสามารถทนไฟได้ ๖) ภายนอกตู้เซฟเคลือบสีป้องกันสนิมและลดการฝุ่นร่อน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้สำหรับเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ในที่ปลอดภัย และทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด	๒๕,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กองคลัง	↔										ตุลาคม ๒๕๖๗

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๕	สำนักงาน	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ ๑๐ แผ่น ขนาดกระดาษหลังทำลาย กว้างไม่เกินกว่า ๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๘,๒๐๐ บาท เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่	๑๘,๒๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กองการ เจ้าหน้าที่	←	→												ธันวาคม ๒๕๖๗
๖	สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน ๒ ชั้น จำนวน ๑ ชุด ราคา ๔,๖๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ใช้เก็บเอกสาร สำคัญของทางราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๔,๖๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	←	→												พฤศจิกายน ๒๕๖๗
		<b>รวม ๖ รายการ</b>	<b>๑๒๔,๓๐๐</b>																

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผศ.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	สำนักงาน	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ชุดๆ ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด	๑๕,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุข	←	→											ธันวาคม ๒๕๖๗
		รวม ๑ รายการ	๑๕,๐๐๐															

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกั้นเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๑ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	สำนักงาน	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๔,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๔๙,๘๐๐ บาท เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง	๔๙,๘๐๐	ภายใน กองช่าง	กอง ช่าง	←	→											มีนาคม ๒๕๖๘



๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๒ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๒.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	การเกษตร	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำที่โรงฆ่าสัตว์ และทดแทนเครื่องเดิมที่มีสภาพชำรุด	๒๐,๐๐๐	ภายในเขต เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุข	←	→												พฤศจิกายน ๒๕๖๗
		รวม ๑ รายการ	๒๐,๐๐๐																



๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๓ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๓.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	ไฟฟ้าและวิทยุ	-เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล มีไมโครโฟนและลำโพง ภายในตัวเครื่องมีพื้นที่จัดเก็บ ภายในไม่น้อยกว่า ๑๖ GB มีแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง สามารถชาร์จผ่าน USB ที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๗,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ใช้บันทึกเสียง จัดทำสปอต Spot ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และใช้ในการบันทึกเสียง การประชุมต่างๆ	๑๕,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	←	→													พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
		รวม ๑ รายการ	๑๕,๐๐๐																		

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๔ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๔.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โฆษณาและเผยแพร่	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๔๕,๐๐๐ บาท เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดเทศบาล	๔๐,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาล	สำนัก ปลัดเทศบาล	←	→											พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒	โฆษณาและเผยแพร่	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อกล้องวิดีโอ รองรับการบันทึกวิดีโอที่มีความละเอียดระดับ ๔K หรือดีกว่า มีความละเอียดเซ็นเซอร์ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ ตัว ราคา ๘๐,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด	๘๐,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาล	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	←	→											พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๔ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๔.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โฆษณาและเผยแพร่	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณ/วิดีโอแบบไร้สาย จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท รองรับระยะทางได้ไกลถึง ๒๕๐ เมตร หรือดีกว่า รองรับการทำงานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย เทคโนโลยีการส่งข้อมูล ๒.๔ GHz, ๕ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รองรับการถ่ายทอดสดภาพ /เสียงออนไลน์ ( Live Stremming) กิจกรรมต่างๆ แก่ประชาชน รวมทั้งรองรับการประชุมและการนำเสนอข้อมูลต่างๆผ่านระบบออนไลน์	๖๐,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาล	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	←	→											พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๔ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๔.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๔	โฆษณาและเผยแพร่	- เพื่อดำเนินการจัดหาป้ายประชาสัมพันธ์ LED ความละเอียดไม่น้อยกว่า P๘ Outdoor ขนาดไม่น้อยกว่า W๕.๗xH ๒.๘ เมตร หรือมีพื้นที่ LED ไม่น้อยกว่า ๑๕.๙๖ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และข่าวสารท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นช่องทางที่มีประสิทธิภาพ	๒,๐๐๐,๐๐๐	ภายใน เขต เทศบาล	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	←	→												ธันวาคม ๒๕๖๗
		รวม ๔ รายการ	๒,๒๓๐,๐๐๐																

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกั้นเงิน กรณีที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว ) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๓,๒๐๐ บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง	๓๓,๒๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กอง คลัง	←	→											ตุลาคม ๒๕๖๗

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง ะละ ๑๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง	๓๒,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กอง คลัง	↔												ตุลาคม ๒๕๖๗

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกั้นเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่	๑๖,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กองการ เจ้าหน้าที่	←	→											ธันวาคม ๒๕๖๗

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KV จำนวน ๑ ชุด ราคา ๓๗,๗๐๐บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลจราจร การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Log File) ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐	๓๗,๗๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	←	→											พฤศจิกายน ๒๕๖๗



๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๕	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	-เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๔,๐๐๐ บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ใช้ปฏิบัติงานในการนำเสนอข้อมูลต่างๆทั้งในห้องประชุม และนอกสถานที่	๒๔,๐๐๐	ภายใน เขต เทศบาลฯ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	←	→											พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๖	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๘,๐๐๐ บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ใช้ปฏิบัติงานในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว และสิ่งพิมพ์อื่นๆ	๘,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	←	→												พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๗	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๗,๐๐๐ บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ใช้สำหรับสแกนเอกสารที่เป็นกระดาษ (Paper) ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์เอกสารดิจิทัล (Digital File) ซึ่งจะทำให้สามารถจัดเก็บไฟล์เอกสารได้อย่างเป็นระบบ เรียกดู ค้นหา นำส่ง อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	๒๗,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	←	→												พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๘	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย แบบที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๓๐,๐๐๐บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลจราจร การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Log File) ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐	๑๓๐,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	←	→											ธันวาคม ๒๕๖๗

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- เพื่อดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ จำนวน ๖ เครื่องๆละ ๑๓,๐๐๐บาท เป็นเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ใช้สำหรับกระจายสัญญาณ สำหรับการจัดเก็บข้อมูล จราจร การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Log File) ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐	๗๘,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	←	→											ธันวาคม ๒๕๖๗

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
 ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑๐	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อสำหรับจัดเก็บ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๑ ( ขนาด ๓๖ U) จำนวน ๑ ตู้ราคา ๑๘,๐๐๐บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จัดเก็บคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์อื่นๆ	๑๘,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ													ธันวาคม ๒๕๖๗

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๑๑	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- เพื่อดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ จำนวน ๖ เครื่องๆละ ๒๑,๐๐๐บาท เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตห้องประชุมต่างๆ และ จุดให้บริการอื่นๆ สำหรับประชาชนที่มาร่วมประชุม อบรม ตลอดทั้งประชาชนผู้มารับบริการ	๑๒๖,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	←	→										ธันวาคม ๒๕๖๗
		รวม ๑๑ รายการ	๕๒๙,๙๐๐														

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๔,๐๐๐ บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข	๒๔,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขฯ	←	→											พฤศจิกายน ๒๕๖๗





๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

(๓) แผนงานคณะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	-เพื่อจัดหากล่องโทรทัศน์วงจรถัด สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ๑.กล่องโทรทัศน์วงจรถัด จำนวน ๑๒ ตัว ราคา ๑๘๔,๗๐๐ บาท อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของระบบกล่องโทรทัศน์วงจรถัด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๒.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๑๘๔,๗๐๐	ศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	กอง ช่าง	←	→											มีนาคม ๒๕๖๘

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		๓. LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ๔. สายสัญญาณตามระยะทาง พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง พร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล																
		รวม ๑ รายการ	๑๘๔,๗๐๐															

๒.๖ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกันเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๕ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	-เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๔,๐๐๐ บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง	๒๔,๐๐๐	ภายใน สำนักงาน เทศบาลฯ	กอง ช่าง	←	→											มีนาคม ๒๕๖๘



๒.๗ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนหน้า การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑๐๐.๐๐	๖๗๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม			๑	๑๐๐	๖๗๒,๐๐๐	๑๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๑	๑๐๐	๖๗๒,๐๐๐	๑๐๐	

๒.๘ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน กรณีที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ถนนสาธารณะ ถนนบ้านแก้ง ซอย ๑๕ (ชุมชนหมู่สี่พัฒนา)	- เพื่อดำเนินการเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านแก้ง ซอย ๑๕ (ชุมชนหมู่สี่พัฒนา) - ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวยาวท่อรวมบ่อพัก ทั้งสองข้าง ยาวประมาณ ๒๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กำหนด)	๖๗๒,๐๐๐	ชุมชน หมู่สี่ พัฒนา	กองช่าง	←	→											ธันวาคม ๒๕๖๗
		รวม ๑ โครงการ	๖๗๒,๐๐๐															

๒.๙ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๑๐๐.๐๐	๓,๐๘๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม			๔	๑๐๐	๓,๐๘๙,๐๐๐	๑๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๔	๑๐๐	๓,๐๘๙,๐๐๐	๑๐๐	



๒.๑๐ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘											ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						พ.ศ. ๒๕๖๗	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยสาธารณะ ขอยโลหะบาล (ชุมชนแก้วทรานี่)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสาธารณะ ขอยโลหะบาล(ชุมชนแก้วทรานี่) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อ รวมบ่อพักยาวประมาณ ๒๑๖.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด	๘๙๖,๐๐๐	ชุมชน แก้วทรานี่	กองช่าง	←	→												ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนยุทธพลบำรุง แยกที่ ๑ ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนขมเงิน ๒๐๐๐)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะถนนยุทธพลบำรุง แยกที่ ๑ ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนขมเงิน ๒๐๐๐) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๓๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๖.๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๘๐ ตารางเมตร พร้อม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่า	๖๕๘,๐๐๐	ชุมชน ขมเงิน ๒๐๐๐	กองช่าง	←	→												ธันวาคม ๒๕๖๗

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน กรณีได้ก่อนผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อ รวมบ่อพักทั้ง ๒ ช่าง ยาวประมาณ ๑๕๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด																
๓	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนโพธิ์กลาง ซอย ๒ (ชุมชนโพธิ์สวรรค์)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองช่าง ยาวประมาณ ๓๐๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กำหนด	๘๙๕,๐๐๐	ชุมชน โพธิ์สวรรค์	กองช่าง	←	→											ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนโพธิ์กลาง ซอย ๗ (ชุมชนโพธิ์สวรรค์)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนโพธิ์กลางซอย ๗ (ชุมชนโพธิ์สวรรค์) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองช่างยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	ชุมชน โพธิ์สวรรค์	กองช่าง	←	→											ธันวาคม ๒๕๖๗
		<b>รวม ๔ โครงการ</b>	๓,๐๘๙,๐๐๐															

๒.๑๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
การกันเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือในปี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๑๐๐.๐๐	๕,๔๓๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม			๒	๑๐๐	๕,๔๓๕,๐๐๐	๑๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๒	๑๐๐	๕,๔๓๕,๐๐๐	๑๐๐	

๒.๑๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
การกันเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือในปี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนประชุมชนสาร (ชุมชนโนนสวรรค์)	เพื่อทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนประชุมชนสาร ชุมชนโนนสวรรค์ ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๔๒๑.๕๐ เมตร กว้าง ๘.๐๐-๘.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๕๙ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๔๖๑.๕๐ เมตร กว้าง ๓.๗๕-๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๓๖ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ระยะทาง ๓๗๗.๐๐ เมตร กว้าง ๗.๓๐-๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๗.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔,๗๑๐,๐๐๐	ชุมชน โนนสวรรค์	กองช่าง	←	→									มีนาคม ๒๕๖๘

๒.๑๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
 การกันเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือในปี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนข้าง บขส. ฝั่งทิศตะวันตก (ชุมชน บขส.)	เพื่อทำการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนข้าง บขส. ชุมชน บขส. โดยวิธีปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๗.๗๐-๘.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติก ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๗๒๕,๐๐๐	ชุมชน บขส.	กองช่าง	←												มีนาคม ๒๕๖๘
		รวม ๒ โครงการ	๕,๔๓๕,๐๐๐															

๒.๑๓ บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์

การกั้นเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือในปี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑.๑ สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ	แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๐๐.๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ
รวม		๑ แผนงาน	๑	๑๐๐.๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น			๑	๑๐๐.๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

๒.๑๔ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
 ประเภทครุภัณฑ์  
 งบการเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๑ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์ : สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	ยานพาหนะและขนส่ง	-เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ ก้าน้ำมันเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์  แบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ คัน ๑ละ ๒,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๕,๐๐๐,๐๐๐	ภายใน เขต เทศบาลฯ	กอง สาธารณสุขา	←	→												พฤษภาคม ๒๕๖๗
		รวม ๑ รายการ	๕,๐๐๐,๐๐๐																